

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 15 ก.พ. 2561 Page : 6

No: 61052956

ลอยตัวแต่ห้ามขายเกิน23.50บ.

กรมการค้าภายในเตรียมประชาสัมพันธ์ ราคาขายน้ำตาล ณ หน้าโรงงาน-ขาย ปลีกสะท้อนราคาตลาด ชูหากพบ จำหน่ายเกินมีโทษทางกฎหมาย

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศ ภายหลังจากการประกาศยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน และยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทรายภายในประเทศเพื่อการบริโภค (ลอยตัวราคาน้ำตาล) ร่วมกับผู้ประกอบการยี่สิบ 20 ราย

ล่าสุดสถานการณ์ราคาขายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานและขายปลีกได้ปรับลดลงตามการลอยตัวน้ำตาลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยราคาจำหน่ายน้ำตาลได้ปรับลดลงมา 1.60-1.80 บาท/กก. ส่วนปัญหาเรื่องของสต็อกน้ำตาลทรายนั้น “ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาค้าปลีก” เพราะจากการหารือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ รวมไปถึงโรงงานน้ำตาลได้มีการปรับตัวไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้สต็อกน้ำตาลไม่เหลือค้าง สามารถระบายออกไปได้ภายใน 3-4 วันก็หมด จึงไม่ควรคงขายราคาน้ำตาลทรายที่แพงเกินไป

หลังจากนี้ กรมจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทั้งยี่สิบ-ชาบิว “รับทราบ” ถึงราคาขายน้ำตาล ณ หน้าโรงงานกับราคาขายปลีกให้มีการจำหน่ายที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยราคาน้ำตาล ณ หน้าโรงงานขายส่งไม่เกินที่ราคา 1,104.75 บาท/50 กก.สำหรับน้ำตาลทรายขาว

บริสุทธิ์และราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขายไม่เกินราคา 23.50 บาท/กก. หากพบว่ายังมีการจำหน่ายน้ำตาลทราย “เกินกว่าราคาแนะนำ” กรมการค้าภายในก็จะนำกฎหมายมาบังคับใช้ทันที โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

“กรมจะแจ้งไปทุกโรงงานน้ำตาลผู้ประกอบการ ตลาดสด ร้านค้าปลีกทั่วไป ให้ขายน้ำตาลทรายในราคาที่ไม่เกินราคาแนะนำ ซึ่งจะใช้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว 1-2 สัปดาห์ จากนั้นกรมก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีการจำหน่ายเกินราคาแนะนำหรือไม่ หากพบก็จะดำเนินการเข้าจับกุมและตรวจสอบในการกระทำความผิด หากให้เหตุผลว่า รับน้ำตาลทรายมาแพงก็จะต้องสืบต่อไปถึงต้นตอเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง หากพบกระทำความผิดจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายบุญฤทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายหลังจากการลอยตัวน้ำตาลยังพบปัญหาการขายน้ำตาลทรายในราคาที่สูงเกินราคาแนะนำ ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสดกับร้านค้าทั่วไป ขณะที่ในห้างสรรพสินค้า-โมเดิร์นเทรด ยังขายต่ำกว่าราคาแนะนำ และจากการสำรวจราคาขายโดยทั่วไป ขายอยู่ที่ราคา 21.50 บาท/กก. ส่วนการนำน้ำตาลทรายออกจากบัญชีควบคุมหรือไม่นั้น “เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณา” โดยกรมจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค